



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ การกำหนดวัน เวลา สถานที่
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ ๒ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) โดยวิธีการทดสอบผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่
๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์) เอกสารแนบท้าย ๑

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย ๑)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	คะแนนเต็ม
๑. ประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ - ความรู้ ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ (๔๐ คะแนน) - มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงานอื่นได้ดี (๒๐ คะแนน) - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความ คล่องแคล่วว่องไวในการตอบ	วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	๑๐๐

<p>ปัญหา แก่ปัญหาและแสดงความ คิดเห็นในเรื่องต่างๆ (๒๐ คะแนน) - ทักษะคิดและแรงจูงใจในการ ทำงาน ความกระตือรือร้น อุดม คติจริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อ ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ (๒๐ คะแนน)</p>		
---	--	--

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็น
สุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือใบอนุญาตขับรถ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก (ฉบับจริงเท่านั้น) มาแสดงตน
ต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดง กรรมการสอบสัมภาษณ์จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๒. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบโดยเคร่งครัด

๓. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่กำหนด
ในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

๗. หากผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา วิธีการ
ที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศที่รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนั้นมาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการติดต่อและแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้บริการ

๑) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่หรือทางเว็บไซต์สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ <https://www.d.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-chiangmai>

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย รวมทั้งให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางอุษณีย์ เอกปนิชานพงศ์)
ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๑๓๑๐๐๐๕	นายภากร ชิตียะ	
๒	๓๑๓๑๐๐๒๐	นายศุภวิชญ์ เนื่องจากฉิม	
๓	๓๑๓๑๐๐๒๑	นางสาวชนันท์พิชชาญ เมืองใจ	
๔	๓๑๓๑๐๐๒๔	นายนรภัทร รัตนตรัยวงศ์	
๕	๓๑๓๑๐๐๒๘	นางสาวปัทม์ อินทร์ศรีทอง	
๖	๓๑๓๑๐๐๒๙	นางสาววาสนา วงษา	
๗	๓๑๓๑๐๐๓๘	นายศุภพงษ์ จันดี๊ะ	
๘	๓๑๓๑๐๐๔๕	นางสาวจิตรา สมศักดิ์	
๙	๓๑๓๑๐๐๔๖	นางสาวกมลฉัตร ปันจิต๊ะ	